

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Thu ngân sách tăng

Thực hiện phương châm “Thu đúng, thu đủ, tăng thu gắn với nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài”, Ban Chỉ đạo thu ngân sách thành phố Thái Bình đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn.



Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Da giày xuất khẩu Thành Phát (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình).

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Nhận định công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn sẽ tiếp tục gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nên ngay từ đầu năm thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, các phường, xã triển khai thực hiện quyết liệt công tác thu NSNN theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tập trung rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kích lệ, động viên kịp thời các doanh

nh nghiệp, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo đà tăng trưởng kinh tế - xã hội, đóng góp nguồn thu cho NSNN. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng với các giải pháp để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp nên số thu NSNN cán đối chỉ tiêu dùng thường xuyên trên địa bàn thành phố 6 tháng

đầu năm 2022 đạt kết quả tích cực, đạt 55,5% dự toán năm. 10/11 khoản thu, sắc thu đạt trên 50% dự toán HĐND thành phố giao trong đó thu lệ phí trước bạ đạt 52%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gần 107%, thuế thu nhập 78,4%, thu tiền thuê đất 64,4%, thu xổ số kiến thiết 81,5%... Tổng thu ngân sách trên địa bàn gần 1.053 tỷ đồng, tăng trên 30% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 69,9% tổng thu ngân sách địa phương. Là cơ quan nòng cốt thực hiện công tác thu

NSNN, Chi cục Thuế khu vực thành phố - Vũ Thư đã tập trung xây dựng kế hoạch, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thành phố - Vũ Thư, nhiệm vụ trọng tâm mà ngành đã thực hiện là triển khai các phương án thu ngân sách trong từng tình huống; quản lý nguồn thu theo từng lĩnh vực, địa bàn, sắc thuế, người nộp thuế trên cơ sở nắm chắc trạng thái hoạt động sản xuất; tập trung khai thác nguồn thu còn tiềm năng. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế, nhất là doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ như hỗ trợ, tư vấn, giải đáp qua điện thoại, email, trả lời bằng văn bản, tổ chức hội nghị, tọa đàm, đối thoại với người nộp thuế... giúp hướng dẫn và giải đáp kịp thời vướng mắc về chính sách, nội dung quyết toán, thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế và hỗ trợ lập tờ khai cho người nộp thuế; khai thác hiệu quả hệ thống quản lý thuế tập trung, triển khai dịch vụ thuế điện tử. Triển khai kịp thời việc kiểm tra hồ sơ khai thuế của các đơn vị khi nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế; đồng thời kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. 6 tháng đầu năm 2022, Chi cục đã thực hiện 47 cuộc kiểm tra, tổng số thuế truy thu và xử lý vi phạm hành chính gần 2,8 tỷ đồng; thực hiện cưỡng chế 100% doanh nghiệp nợ thuế. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính quyền phường Đé Thâm đã có nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực

hiện trên 5 tỷ đồng, đạt 117,2% kế hoạch, tăng 28,6% so với cùng kỳ. Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Hương cho biết: Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm Ban Chỉ đạo thu ngân sách đã tham mưu UBND phường lập kế hoạch cụ thể, chi tiết từng lĩnh vực, từng nguồn thu để có định hướng đồng đều theo từng tháng, từng quý. Xác định nguồn thu chủ yếu ở địa phương là hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, vì vậy địa phương tập trung tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thuế; chú trọng việc thực hiện đóng phí, lệ phí môn bài, phí môi trường và các khoản về cấp quyền sử dụng đất. Mỗi khi có các chính sách mới, Ban Chỉ đạo thu ngân sách phường đều tổ chức phổ biến pháp luật và phân công cán bộ địa chính, kế toán ngân sách và văn phòng bám sát địa bàn để tuyên truyền cho nhân dân, nhất là các hộ kinh doanh cá thể nắm chắc để thực hiện kê khai và nộp thuế, phí đúng thời hạn. Mặt khác, UBND phường cũng kiên quyết xử lý các trường hợp chây ỳ, cố tình nợ đóng các khoản đóng góp... Qua đó nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Để đạt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022, thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường khai thác, phát triển các nguồn thu; thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư; chú trọng thanh kiểm tra, theo dõi hoạt động kinh doanh, nhất là hoạt động của các doanh nghiệp; triển khai đôn đốc thu nộp tiền thuế vào ngân sách...

MINH NGUYỆT

VŨ THƯ

Phấn đấu gieo trồng 5.300ha cây màu vụ đông

Huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ mùa và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022. Vụ mùa năm nay, huyện Vũ Thư gieo cấy 7.743ha lúa, hầu hết diện tích trong khung thời vụ từ ngày 8 - 15/7. Cơ cấu giống lúa chất lượng cao như Bắc thơm số 7, T10, nếp... đạt 42% diện tích; lúa BC15, TBR225 chiếm trên 43% diện tích; còn lại là một số giống lúa khác. Hiện lúa mùa sinh trưởng tốt, ở giai đoạn đẻ nhánh rõ. Nông dân đang tập trung dặm tỉa, chăm sóc, theo dõi, phòng, trừ sâu bệnh.

Năm 2022, Vũ Thư phấn đấu gieo trồng 5.300ha cây màu vụ đông, trong đó ngô 850ha, khoai tây 350ha, dưa, bí 450ha, còn lại là rau màu. Ngoài diện tích đất sau thu hoạch lúa mùa, toàn huyện có khoảng 700ha đất chuyên màu và 1.200ha đất bãi, đất chuyên đổi, trang trại có thể sản xuất từ 2 - 3 lứa rau màu/vụ đông. Ngay từ thời điểm này, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, vận động nhân dân chuẩn bị sớm, chu đáo các điều kiện nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất vụ đông đã đề ra.

QUYNH LƯU

Giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết

Đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa tiến hành giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại 3 xã: Đông Cốc, Hà Giang và Đông Cường, huyện Đông Hưng.

Hiện, tại xã Đông Cốc ghi nhận 4 ca, xã Hà Giang 2 ca và xã Đông Cường 1 ca sốt xuất huyết nội sinh. Ngay sau khi có ca bệnh, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã đã khẩn trương triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra thông tin ca bệnh, các yếu tố dịch tễ, tiến sử và các yếu tố liên quan. Tiến hành giám sát về tư truyền bệnh sốt xuất huyết tại khu vực gia đình bệnh nhân và các hộ xung quanh, đánh giá các chỉ số và nguy cơ có thể gây bùng phát dịch. Hoạt động truyền thông trực tiếp tại các hộ gia đình cũng như trên đài truyền thanh xã về kiến thức phòng bệnh, tổng vệ sinh môi trường... được tiến hành thường xuyên hàng ngày.

Trước nguy cơ bùng phát dịch bất cứ lúc nào, đoàn giám sát đề nghị ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã tiếp tục chỉ đạo triển khai về sinh môi trường, đặc biệt chú ý khu vực bán kính 200m xung quanh nhà bệnh nhân, không để sót ổ bọ gậy. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân diệt lăng quăng, bọ gậy, lật úp và thu dọn các vật dụng, phế thải đọng nước xung quanh nơi ở, nơi làm việc, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm và có kế hoạch phun hóa chất diệt côn trùng nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp mắc bệnh, không để phát sinh thành dịch.

NGUYỄN MIÊU

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

ĐÔNG HƯNG

Thu nhận 148 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đông Hưng phối hợp với Công ty Cổ phần Đô Lương vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu hồng vì cộng đồng sẻ chia”.

Ngày hội hiến máu đã thu hút gần 200 cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Cổ phần Đô Lương đăng ký tham gia. Có nhiều người đã hiến máu từ 3 - 4 lần và trở thành tuyên truyền viên tích cực của Công ty trong việc vận động hiến máu tình nguyện.

Ban tổ chức đã nhận 148 đơn vị máu an toàn để kịp thời cung cấp cho các cơ sở y tế. Thông qua ngày hội hiến máu góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Cổ phần Đô Lương về hoạt động hiến máu tình nguyện. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu nhân đạo trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hưng.

DUY TÙNG

THÁI THỤY

Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão

Cùng với bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, hiện nay, các ngành chức năng huyện Thái Thụy đã tăng cường công tác tuần tra phương tiện và người điều khiển phương tiện chở khách qua sông tại các bến đò ngang. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện cũng như người tham gia giao thông đường thủy chấp hành đúng quy định của pháp luật về trật tự ATGT đường thủy. Bến đò Cối, xã Thụy Việt là một trong những bến đò có lưu lượng người dân các xã ven sông Hóa của hai huyện Thái Thụy và Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng) qua lại giao thương, buôn bán khá đông. Bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trên những chuyến đò được coi là yêu cầu, trách

nhiệm đối với những người lái đò nơi đây. Anh Bùi Văn Nhất, xã Cao Minh (huyện Vĩnh Bảo), chủ bến đò Cối cho biết: Xác định giao thông đường thủy luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất ngờ, do đó trong quá trình vận hành, khai thác bến đò, ngoài thực hiện đầy đủ các thủ tục, giấy tờ theo các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy, trước mùa mưa bão năm nay, tôi đã tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện để bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn. Ngoài ra, tôi còn trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi và các thiết bị cứu hộ khác trên đò, yêu cầu hành khách mỗi khi xuống đò phải mặc áo phao để bảo đảm an toàn cho bản thân... Hiện nay, trên địa bàn huyện Thái Thụy có 9 bến đò ngang sông tại địa bàn 8 xã đang hoạt động với

lưu lượng người tham gia giao thông đường thủy khá đông, nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Do vậy, hàng năm Ban ATGT huyện đều chỉ đạo các cơ quan chức năng, những xã có bến đò đang hoạt động tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn. Ông Đỗ Phúc Hậu, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, ngay từ đầu mùa mưa bão năm nay, Phòng đã phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh, huyện, UBND các xã có hoạt động đò ngang sông tổ chức kiểm tra hoạt động 9 bến đò về điều kiện hoạt động của bến, phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy hoạt động trên các tuyến sông..., trong việc

chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATGT đường thủy nội địa. Qua kiểm tra cho thấy các chủ phương tiện cơ bản bảo đảm nghiêm túc các quy định về ATGT đường thủy nội địa gồm: đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện tại bến đã được trang bị đủ bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định, công khai nội quy, niêm yết giá và biển báo... Tuy nhiên, vẫn còn một số bến đò thiếu giấy phép mở bến, khi nào hoàn thiện mới được phép hoạt động. Đồng thời, giao cho những xã có bến đò không có giấy phép mở bến thực hiện việc quản lý, kiểm tra không để các chủ đò hoạt động khi không đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật về bảo đảm ATGT đường thủy nội địa.

Thời gian tới, UBND huyện Thái Thụy tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, kiên quyết đình chỉ hoạt động của các bến đò hoạt động trái phép, các phương tiện chở khách ngang sông không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, vi phạm quy định về đăng ký, đăng kiểm, không trang bị đầy đủ dụng cụ phao cứu sinh, chõ quá số người quy định, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp... Bên cạnh đó, các ngành chức năng của huyện cũng tăng cường tuyên truyền về pháp luật ATGT đường thủy nội địa bằng nhiều hình thức tới người điều khiển phương tiện, chủ bến và người dân. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của các chủ đò, người điều khiển phương tiện trong việc bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho nhân dân trong mùa mưa bão.

TRẦN TUẤN

XÍ NGHIỆP MAY HƯNG HÀ

Thi đua sản xuất, tăng tốc doanh thu

Từ đầu năm đến nay, Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty May 10) đã triển khai nhiều phong trào và chính sách động viên cán bộ, công nhân thi đua lao động mang lại hiệu quả rõ rệt trong sản xuất, kinh doanh. Ngay từ đầu năm, Xí nghiệp tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động khu nhà xưởng sản xuất 5 tầng với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Được làm việc trong không gian hiện đại, máy móc tiên tiến, người lao động ai cũng phấn khởi. Ông Bùi Ngọc Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp cho biết: Môi trường làm việc điều hòa không khí, cường độ ánh sáng đạt tiêu chuẩn cho sản xuất bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động. Đặc biệt, Xí nghiệp đã đầu tư hàng chục tỷ đồng trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại như máy cắt tự động công nghệ Đức, máy lộn trình may chân bông, may nhân công nghệ Nhật Bản, máy cắt viên tự động, máy hút dầu chỉ thừa... công nghệ của châu Âu đã giúp cho năng suất, chất lượng sản phẩm nâng lên và thu nhập tăng khoảng 15% so với trước (bình quân đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng) nên người lao động rất phấn khởi, chuyên tâm làm việc. Nhằm khích lệ tinh thần thi đua sản xuất của người lao động, Xí nghiệp May Hưng Hà thường xuyên tổ chức đua tạo năng cao tay nghề, chuẩn hóa quy trình sản xuất, đồng thời tổ chức nhiều cuộc thi: công nhân tay nghề giỏi, thi sản xuất giỏi, chuyển năng suất cao... Các cuộc thi đã thu



Môi trường làm việc của công nhân ngày càng được cải thiện, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

hút gần 1.000 người lao động hằng hái tham gia. Bà Trần Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Từ đầu năm đến nay, Xí nghiệp đã chi hơn 300 triệu đồng để khen thưởng theo ngày, theo tuần và tháng cho các tập thể, cá nhân có năng suất lao động cao. Hiện nay Xí nghiệp đang chuẩn bị cho người lao động tiêu biểu đi du lịch nghỉ dưỡng 2 ngày, những người còn lại được nghỉ làm hưởng nguyên lương cũng góp phần tạo hứng khởi để cán bộ, công nhân tiếp tục thi đua sản xuất, kinh doanh 5 tháng còn lại của năm 2022.

Mặc dù tập trung cao độ cho nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh nhưng Xí nghiệp May Hưng Hà vẫn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia các hoạt động xã hội. Nhân tháng thanh niên,

tháng công nhân và Đoàn Thanh niên Xí nghiệp tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, tổng vệ sinh môi trường, vận động ủng hộ tặng quà hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn... Anh Phạm Văn Thanh, Bí thư Đoàn Thanh niên Xí nghiệp chia sẻ: Tổ chức các hoạt động để bên cạnh làm phong phú đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, người lao động, chúng tôi cũng phát hiện được những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng bộ bồi dưỡng kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. 6 tháng đầu năm, có 46 đoàn viên, thanh niên được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Trung tâm Chính trị huyện tổ chức ngay tại doanh nghiệp góp phần tạo nguồn phát triển đảng viên mới cho Đảng bộ Xí nghiệp. Quyền lợi chính trị, quyền lợi vật chất và tinh

KHÁC ĐUẤN



Hành khách mặc áo phao khi đi qua bến đò Cối (xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy).